

World Cup: Niềm vui toàn cầu

Tác Giả: Hà Táng Cát / Ngái Viát
Thứ Sáu, 11 Tháng 6 Năm 2010 14:37

Hôm nay sẽ khiến hào hứng được hàng triệu người đón chào mỗi 4 năm một lần, đã khiến người Nam Phi.

Bóng tròn là môn thể thao toàn cầu phổ thông hơn bất cứ môn thể thao nào khác, và giải thi đấu của FIFA trở thành mùa hội vui liên tục suốt trong một tháng của một lần gặp gỡ người hâm mộ và niềm đam mê khác trên thế giới.

World Cup là sự kiện thể hiện bản năng con người hàng triệu. Nam Phi bỏ ra 5 tỷ dollars để xây dựng mới hay cải tạo các sân vận động sân cỏ, hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng và trang bị nhiều phương tiện phục vụ khác cho việc tổ chức. Hàng triệu dollars được FIFA đầu tư vào việc bán vé, bán quyền truyền hình, quảng cáo, bán phụ kiện và nhiều thứ khác. Tổng cộng khoảng 2.5 tỷ người trên khắp thế giới sẽ xem các trận đấu qua màn hình truyền hình.



Tập đoàn cho buổi lễ khai mạc ngày 11 tháng 6 năm 2010 tại sân Soccer City, thành phố Johannesburg, nơi sẽ diễn ra trận đấu tiên giữa đội chủ nhà Nam Phi và đội tuyển Mexico. (Hình: AFP/CSM)

Không phải chỉ cho giải đấu bóng tròn, World Cup tác động đến nhiều sinh hoạt bình thường trong cuộc sống, mà còn gia đình.

Một số người chúng ta có thể không ham thích, không xem bất cứ một trận nào trong 64 trận đấu, nhưng không cách gì nhàm mệt làm người khi niềm vui người xung quanh đang dồn sự chú ý vào đó.

Hãy dành một chút suy nghĩ để thấy rằng khó có một cái gì nào mà đi cùng một thời điểm, nhân loại hòa đồng cùng nhau bước vào một sinh hoạt. Trong các gia đình, ngoài quán cà

World Cup: Niềm vui toàn cầu

Tác Giả: Hà Táng Cát / Ngái Viãt
Thứ Sáu, 11 Tháng 6 Năm 2010 14:37

phê, trßc màn hình lßn hßi trßng hay nßi công cßng, hàng tßng nßi chia sß thích thú, nßi hßi hßp. Dù không hß trông thßy nhau nhßng cùng lúc tßt cß sß ào lên tán thßng khi mßt cßu thß sút ghi bàn thßng, hay bßc tßc tßc rß vì trái banh đßng sß ngang bay ra ngoài.

Tßi nhißu nßc trên thß gißi, tß Âu Châu, Nam Mß, Phi Châu đßn Á Châu và tßt nhiên trong đó có Viãt Nam, World Cup là cßn sßt cßa xã hßi. Hàng trißu dân Viãt Nam sß thßc quá nßa đêm xem nhßng trßn đá vào lúc 8:30 phút tßi Nam Phi tßc là 1:30 giß sáng tßi Viãt Nam, đß rßi đßn bußi sáng ß ngoài đßng, tßi quán cà phê, hay trong nßi làm vißc sß còn tßp tßc bàn bßc. Mßt sß nßc đã quyßt đßnh cho công nhân viên chßc nghß mßt bußi đß xem trßn đá cßa đßi tuyßn qußc gia mình ß World Cup.

Tßi Hoa Kß, môn bóng tròn chßa đßt tßi mßc ßu ái cao đß cßa qußn chúng và do đó không chißm lãnh đßc vß trí trên màn ßnh truyßn hình hay báo chí nhß football, basketball, baseball. Nhßng ngành thß thao này đang tißn nhanh, tß các trßng hßc đßn các câu lßc bß chuyên nghißp và mßt ngày không xa Hoa Kß chßc chßn sß nßm giß mßt vß trí và vai trò quan trßng trong môn thß thao toàn cßu này.

Đây là lßn đßu tiên mßt nßc Phi Châu đßc đßng ra tß chßc World Cup. Nam Phi là nßc giàu mßnh trong 53 qußc gia trên lßc đßa dù rßng hßy còn đßy rßy gian khó: 47% sßng đßi mßc nghèo đói, tß lß thßt nghißp tßi 35% và 5.7 trißu ngßi lây nhißm HIV/AIDS trong tßng sß 49 trißu dân là con sß kß lßc trên thß gißi.

Vßi giá vé vào sân \$71, đß trừ sß chß có 2% khán giß là dân tß các nßc Phi Châu khác tßi World Cup. Nhßng đây là niềm tß hào chung cßa các qußc gia Phi Châu trong đó 17 nßc năm nay kß nißm 1/2 thß kß đßc lßp, riêng Nam Phi là 16 năm đßt bß chß đß phân bißt chßng tßc và ßu quyßn thßng trß cßa ngßi da trßng. Đßnh nhßn trách nhißm tß chßc sß kißn thß thao vĩ đßi này sß là minh chßng cho bßc phát trißn cßa lßc đßa nghèo khó nhßt thß gißi và sß hßi nhßp vào cßng đßng qußc tß.

Thß gißi không bao giß hßt bßt đßng và xung đßt. Không mßt ai, mßt qußc gia hay mßt tß chßc gì có thß giúp thanh toán đßt đßm tình trßng khß đßu ßy. Nhßng nhß mßi ngßi đßu tin tßng, World Cup vßi sß tham gia cßa các đßi tuyßn qußc gia và sß hòa đßng hßng ßng cßa tßt cß mßi dân tßc không phân bißt màu sßc, tôn giáo và quan đßi mßnh chính trß, đây là đßp đß toàn thß nhân loßi có mßt khoßng thßi gian gßn gũi nhau hßn và nhßn thßc giá trß cßa sß chung sßng hòa bình.

World Cup: Niềm vui toàn cầu

Tác Giả: Hà Tĩnh Cát / Ngái Việt

Thứ Sáu, 11 Tháng 6 Năm 2010 14:37

Chúng ta hãy cùng tham gia và chia sẻ niềm vui lớn này.